

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: จันทร์ 3 - พุธ 5 เมษายน 2560

ปีที่: 39

ฉบับที่: 4928

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 43.12

Ad Value: 58,212

PRValue (x3): 174,636

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: บราซิลยังไม่ตั้งคณะผู้ตัดสิน
จีไทยแก้อुकหนุณออยนำตาล

บราซิลยังไม่ตั้งคณะผู้ตัดสิน จีไทยแก้อुकหนุณออยนำตาล

“มิตรผล” ตีปีบ ไทย-บราซิลตกลงเพื่อ
แก้ปัญหาข้อพิพาทอุดหนุนน้ำตาล
กันได้เบื้องต้น ขณะนี้ยังไม่มีที่ตั้ง
คณะผู้พิจารณา (Panel) ใน WTO หลัง
บราซิลให้เวลาไทยอีก 2 เดือนจะส่งคณะ
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบความคืบหน้า
ในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
อ้อย-น้ำตาลของประเทศไทย ภายใต้
กระบวนการหารือกันต่อ

จากกรณีที่รัฐบาลบราซิลยื่นคำร้องต่อ
องค์การการค้าโลก (WTO) กล่าวหาว่ารัฐบาล
ไทยดำเนินมาตรการอุดหนุนการส่งออก
และอุดหนุนภายในประเทศให้กับสินค้า
น้ำตาล จนส่งผลกระทบต่อส่งออก
น้ำตาลของบราซิล ในเดือนพฤษภาคม
2559 จนทำให้บราซิลต้องปิดโรงงานน้ำตาล
ภายในประเทศไปกว่า 50 โรงงาน โดยทั้ง
ฝ่ายไทยและบราซิลได้เข้าสู่กระบวนการหารือ
(Consultation) และได้มีการหารือกันไป
แล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะมี
การตั้งคณะผู้พิจารณา (Panel) เพื่อตัดสิน
ข้อพิพาทครั้งนี้หรือไม่ เนื่องจากฝ่ายไทย
ให้การยืนยันมาโดยตลอดว่า ไม่ได้ปฏิบัติ
ผิดต่อหลักการที่ผูกพันไว้กับ WTO

ล่าสุด นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธาน
กรรมการ บริษัท น้ำตาลทรายมิตรผล
จำกัด กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ผล
การหารือระหว่างผู้แทนรัฐบาลไทยกับผู้แทน
รัฐบาลบราซิลในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ปรากฏทั้ง 2 ฝ่ายได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า จะไม่มี
การตั้งคณะผู้พิจารณา (Panel) โดยฝ่ายบราซิล
จะส่งคณะเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบการดำเนิน
การแก้ไขปัญหาน้ำตาลของประเทศไทยทุก ๆ
2 เดือน เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าในการ
แก้ไขปัญหาคือเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น

ขณะที่แหล่งข่าวจากสำนักงานอ้อย
และน้ำตาลทรายกล่าวว่า สอน.ในฐานะ
หัวหน้าคณะได้เดินทางไปพร้อมกับกระทรวง

พาณิชย์ เพื่อหารือกับบราซิล โดยไทย
เสนอแผนการปรับโครงสร้างระบบอ้อย
น้ำตาลในประเทศ เพื่อยกระดับให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและพัฒนาระบบอ้อย
น้ำตาลแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน

“ไทยชี้แจงว่า ที่ผ่านมารัฐบาลไทยไม่ได้
มีนโยบายหรือการดำเนินการใด ๆ ที่ขัดต่อ
หลักการของ WTO แต่ไทยก็ยินดีที่จะ



อิสระ ว่องกุศลกิจ

ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลใน
ประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อ
จะพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการ
หารือก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี ทางบราซิล
จะยังไม่มีที่ตั้งคณะ Panel ในขณะนี้
แต่อาจจะมีการหารือกันอีกครั้งประมาณ
ปลายเดือนพฤษภาคม-ต้นเดือนมิถุนายน
เพื่อจะขอเรื่องความก้าวหน้าในการแก้ไข
กฎหมายของไทยก่อน” แหล่งข่าวกล่าว

อย่างไรก็ตาม กระบวนการระหว่างนี้ยังถือ
ว่าอยู่ในขั้นตอนการหารือ (Consultation)
ซึ่งกำหนดเวลาไว้ 60 วัน แต่สามารถขยาย
ไปได้อีก โดยไม่มีข้อกำหนดว่าจะต้องสิ้นสุด
เมื่อไร เว้นแต่บราซิลอาจจะพอใจผลการหารือ
ข้อสรุปจนไม่มีการตั้ง Panel หรือขอลอน
เรื่องออกจาก WTO ก็เป็นไปได้ แต่หากยัง

ไม่ถอนเรื่องก็ยังเป็นกระบวนการหารือต่อไป
แต่ที่สำคัญก็คือ ทางบราซิลมีสิทธิที่จะขอ
ให้ตั้งคณะผู้พิจารณา Panel เมื่อไรก็ได้
ถ้าไม่พอใจผลการดำเนินงานของฝ่ายไทย

รายงานข่าวระบุว่า ขณะนี้สถานการณ์
การส่งออกน้ำตาลไทยในช่วง 2 เดือน
แรก (มกราคม-กุมภาพันธ์) 2560 มีมูลค่า
12,088.85 ล้านบาท ลดลง 21.32% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีมูลค่า 15,365.36 ล้าน
บาท โดยตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย
มูลค่า 3,011.90 ล้านบาท ลดลง 42.62%
รองลงมาได้แก่ เมียนมา 2,800.79 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 17.03%, กัมพูชา 1,067.51 ล้านบาท
ลดลง 26.79%, ญี่ปุ่น 1,003.47 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 39.67% และได้หวัน 782.11 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 14.93%